
Ég andmæli áformum um álagningu veggjalda eins og þær koma fram í forsendum meiri hluta 
Umhverfis- og samgöngunefndar

Ivar Örn heiti eg og er þritugur reykvikingur.
Eg rek flutningabil sem eg keyri hvert a land sem er.
Eg greidi fy rir hvern ekinn km. him inhatt gjald og einnig a hverjum 100km eydir billinn hja mer ad 
medaltali 48L af disel oliu.
Skatturinn af oliunni sem eg tek er eins og vitad er einnig himinnhar..

(Fyrir utan alla adra skatta sem eg greidi kringum rekstur fyrirtækisins)

Hvad svo þegar sama prosenta af vegtollum "hverfur" eins stærsti hluti bifreidagjalda og 
oliuskattinum..

Skyldi þa vera horft til þess hvad skal skatta næst...??

Ég skal gladur borga þa vegskatta sem eg nu þegar borga ef eg fæ þad sem jafngild ir þvi a moti.. 
Eins og þetta er i dag myndi eg segja ad hlutfallid væri eg borga 100% en þid skaffid 20%..

Og liggur vandamalid min megin..?

Þetta er med öllu móti sidlaust ad minu mati og stenst engin rök að bidja mig um meiri 
pening.

Undirritað: Ívar Örn Smarason/ Arnarfrakt ehf.


